

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. คอลัมน์ข่าวทะเลคน “สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. ภาพข่าว “ประมุขป้าย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “ปง.อาทิตย์ที่ดิน เสียเปียง ๓๒๐ ไร่” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. “หมายจับอีก ๘ โทรม ดญ.พังงา แจ้งข้อหาหนัก-นายจีแจง” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด โปสต์ทูเดย์ เดลินิวส์
๕. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว “เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์พัง” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๖. “นัดไต่สวนเพิกถอนปล่อย ๔ ชาวบ้านสู้ที่ดิน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๗. “ตร.เช็กภาพวงจรปิดล่าบุกเดี่ยวปล้นแบงก์ พบผู้ชายร่างท้วมศาลออกหมายจับแล้ว” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “เด็กกระทำความผิด” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. “ศาลอาญารับฟ้อง หมอวิชัยและพวก” จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาซังพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “สู้ศาลฎีกา ๑๑ กย. นัดอ่านคำพิพากษา ชาวบ้านห้วยคลิตี้ฟ้องร้องบริษัทตะกั่ว” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ข่าวสด บางกอกโพสต์
๓. “อัลไพน์ ส่อเค้าหลอน มท.ผวาเสียค่าโง่พันล.” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๔. คอลัมน์บ้านเรา “โอกาส ความเป็นไปได้ ยิ่งลักษณ์ กลับไทยหลัง ๒๗ ก.ย.!” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

MIC MATTCHEON	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์	
Date : 10 ก.ย. 2560 Page : 5	No :

กฎหมายอะไรดี

โดย ช.ข้างหัวหน้า

5 'เด็กกระทำคามผิด'

ค วามผิดทางอาญาได้แบ่งผู้กระทำความผิดระหว่างผู้ใหญ่และเด็กหรือเยาวชนไว้ โดยพิจารณาจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือวุฒิภาวะว่ามีความสมบูรณ์เพียงใด โดยหากอายุยังไม่ครบ 20 ปี กฎหมายก็ให้ลดมาตราส่วนโทษลงมา และหากอายุยังไม่เกิน 18 ปี การดำเนินคดีจะมีกระบวนการพิเศษที่แตกต่างแยกจากคดีผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีหน่วยงานสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนคดีด้วย นอกจากนี้อำนาจควบคุมตัวและการพิจารณาคดีจะอยู่ในอำนาจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กับศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งมีวิธีพิจารณาความที่ผ่อนคลายต่างจากคดีอาญาทั่วไป

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะความจริงที่ว่า เด็กและเยาวชนยังถือว่าความคิดรู้ผิดชอบชั่วดี ประสบการณ์การควบคุมยับยั้งตนเองยังไม่มีเท่ากับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การใช้วิธีพิจารณาหรือมาตรการเข้มงวดเช่นผู้ใหญ่ย่อมไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ดังนั้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยจึงมีกระบวนการพิเศษที่แตกต่างจากคดีปกติ ได้แก่

การสอบสวนจะเริ่มที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน โดยต้องกระทำเป็นส่วนลัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ไม่รวมกับการสอบสวนผู้ใหญ่ และต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบปากคำนั้นด้วย นอกจากนี้เด็กหรือเยาวชนอาจมีสิทธิ์ที่จะมีที่ปรึกษากฎหมายร่วมในการดำเนินคดีด้วยก็ได้

พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนได้ไม่เกินกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อจับกุมและสอบปากคำผู้ต้องหาแล้ว จะส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในเขตอำนาจเป็นผู้ดูแลต่อไป หลังจากนั้นสถานพินิจจะต้องจัดให้มีการสืบเสาะประวัติส่วนตัวของเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่เพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นสอบสวนและชั้นศาล และมีหน้าที่ต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นมาศาลตามกำหนดนัด

ในระหว่างที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ในความดูแลของสถานพินิจนั้น หากมีการขอลปล่อยชั่วคราว ผู้อำนวยการสถานพินิจจะเป็นผู้ส่งอนุญาตหรือไม่ ถ้าเป็นคำสั่งอนุญาตก็ให้ปล่อยตัวเด็กนั้นไปได้ทันที โดยผู้ขออนุญาตนั้นต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนมาให้พนักงานสอบสวนหรือศาลตามกำหนดนัด แต่หากผู้อำนวยการสถานพินิจไม่อนุญาต ทางผู้อำนวยการสถานพินิจจะต้องส่งสำนวนความเห็นไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการสอบสวนสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการโดยเร็วเพื่อให้พนักงานอัยการสั่งคดียื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะใช้รายงานการสืบเสาะของสถานพินิจประกอบสำนวนในการสั่งสำนวนเช่นกัน

การพิจารณาคดีในศาลจะเป็นการพิจารณาคดีลับมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นที่จะเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ บุคคลอื่นจะเข้าฟังจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือเยาวชนไม่ให้ถูกประจานจนยากที่จะฟื้นฟูกลับคืนสู่สังคมได้

เมื่อเสร็จการพิจารณา ศาลจะนำข้อมูลรอบด้านรวมถึงรายงานการสืบเสาะและพินิจของสถานพินิจประกอบการวินิจฉัยเพื่อใช้วิธีการสำหรับเด็กให้เหมาะสมแต่ละรายๆ ไป โดยคำพิพากษาจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนใน 2 ประเภท ดังนี้

1.จำกัดอิสรภาพ ได้แก่ พิพากษาลงโทษจำคุกหรือให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปฝึกอบรมในสถานพินิจตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ 24 ปี

2.ไม่จำกัดอิสรภาพ ได้แก่ การรอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือนแล้วมอบให้ผู้ปกครองดูแลโดยวางข้อกำหนดผู้ปกครอง หรือคุมความประพฤติ เป็นต้น

นอกจากนั้น กฎหมายยังให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับจำเลยเป็นรายๆ ไป เช่น อาจเปลี่ยนโทษปรับเป็นคุมประพฤติหรือเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปฝึกอบรมในสถานพินิจ หรือพิพากษาให้รอกการลงโทษแม้โทษที่จะลงนั้นมีกำหนดเกินกว่า 3 ปี หรือแม้จำเลยไม่มีความผิด แต่ศาลเห็นว่ามีความประพฤติที่เสียหายก็มีอำนาจให้ปล่อยตัวไปโดยอยู่ในเงื่อนไขคุมความประพฤติได้ ซึ่งคดีปกติที่ผู้ใหญ่กระทำผิดไม่อาจทำได้ เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการสรุปข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชน แต่ในส่วนตัวความรับผิดชอบทางแพ่งนั้น เด็กและเยาวชนยังต้องรับผิดชอบตามหลักของกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดซึ่งไม่ได้แบ่งแยกความรับผิดชอบเหมือนเช่นคดีอาญา.

Source :

ฐานเศรษฐกิจ

Date :

10 ก.ย. 2560

Page :

๒

No :

ศาลอาญารับฟ้อง หมอวิชัยและพวก

๒ นายบรรพ หันตาสตรี ทนายความของนายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่าวันที่ 7 กันยายน 2560 ศาลอาญากรุงเทพได้มีคำสั่งประทับฟ้องคดีที่นายสิทธิชัย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวิชัย ทวารวิพัฒน์ อดีตประธานกรรมการ บริษัท ซึ่งเพิ่งถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษฐานทุจริต และให้พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร IFEC, นายศุภนันท์ ฤทธิไฟโรจน์ กรรมการ IFEC ในความผิดฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน และหมิ่นประมาท

ทั้ง 2 คน ได้ร่วมกันลงนามในฐานะกรรมการบริษัท แจ้งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ว่า นายสิทธิชัย ในขณะที่เป็นผู้บริหารบริษัทกับพวกทำหน้าที่โดยทุจริตในการซื้อโรงแรมดาราเทวีและที่ดินด้วยราคาแพงเกินจริง ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความเท็จ

การซื้อโรงแรมดาราเทวี มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและสถานะกิจการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งนายวิชัย และนายศุภนันท์ ก็เป็นผู้ร่วมอนุมัติด้วย และนายวิชัย ให้ข่าวกับสื่อมวลชนหลายครั้งว่าบริษัทได้กำไรจากการซื้อโรงแรมดาราเทวี

ทั้งนี้ ศาลอาญากรุงเทพ

ได้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องคดีไว้ และนัดสอบคำให้การจำเลยทั้ง 3 ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ และทั้ง 2 คนต้องยื่นขอประกันตัว นอกจากนี้ วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ศาลอาญากนราชดากิเชก ศาลได้มีคำสั่งในคดีที่นายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นบริษัท IEC เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวิชัย กับกรรมการอีก 3 คนคือ พล.อ.บุญเลิศ แจ่มนรินทร์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และนายศุภนันท์ ฤทธิไฟโรจน์

ในความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จากการที่นายวิชัย กับพวกร่วมกันดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Vote) ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพราะเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นสาเหตุที่ทำให้ ก.ล.ต.กล่าวโทษนายวิชัยต่อ ปอศ.

ศาลอาญาได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล จึงมีคำสั่งประทับฟ้องไว้ นัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่ 6 พฤศจิกายน จำเลยทั้ง 4 คน ต้องขอยื่นประกันตัว คดีนี้หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจะมีโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี ทั้งนี้ ทำให้กรรมการอีก 3 คน เข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นผู้บริหาร ■